

การเผยแพร่ธรรมผ่านกิจกรรมอนุรักษ์กัมภีร์ใบลาน

(พระครูวิบูลดรัตน์) วัดสูงเม่น จ.แพร่

การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา เพื่อการเจริญใจเป็นปกติและมีคุณภาพ สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการสร้างสัมมาทิฐิ หรือ ความเห็นที่ถูกต้อง เพราะ ความเห็น เป็น จุดเริ่มต้นของการกระทำทั้งปวง “ความกตัญญู กตเวที” เป็นความเห็นที่สำคัญ ที่การปลูกฝังให้เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ตั้งแต่ เด็ก ขึ้นไป เพราะคุณธรรมข้อนี้ เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่า ใครมี และ ปฏิบัติได้ ย่อมเป็นปกติ และมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชน ตามแบบของวัดสูงเม่น จึงขอเน้นเรื่องของการปลูกฝัง ความกตัญญูกตเวที ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชน อันเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาชุมชน และ ประเทศชาติ ให้อยู่กันอย่างสันติสุข และ สุขุมสุข โดย ได้ใช้บุคคลต้นแบบด้านกตัญญูกตเวที อันเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของชุมชน คือ ครูบาศรีวิชัย อริยสงฆ์ชาวสุพรรณบุรี หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบามหาเถร ผู้สร้างกัมภีร์ธรรมี่มากที่สุดในโลกและ ย้ายมาไว้ที่วัดสูงเม่น จนทำให้ชุมชนสูงเม่น ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัมภีร์ใบลานระดับโลก จนกระทั่งเมื่อ ๓๐ กว่าปี ได้คัดเลือกเยาวชน ในชุมชน จำนวน ๕๐ คน กระทั่งในแต่ละชุมชน ในเขตภาคกลางและสูงเม่น ได้ใช้วิธีพัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์กัมภีร์ธรรมี่ใบลาน ๕ ชั้นลดจนถึงนี้

๑.๑ ปลูกฝังศรัทธา

ศรัทธา เป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาที่มอง การกระทำไม่ ถ้าไม่มีศรัทธาในการทำ ผลของการกระทำนั้นย่อมออกมาไม่เหมือนที่นำพาใจแล้วผู้กระทำ และ ผู้ที่ได้รับผลของการกระทำ ดังนั้น ทางกองพุทธฯ จึงเริ่มต้นพัฒนาเยาวชน ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนของเยาวชน ให้เกิดจิต ใจอันดีไว้ให้แก่นักเรียน ศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลสำคัญของชุมชน คือ หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย อริยสงฆ์ และ ครูบาศรีวิชัย อริยสงฆ์ ผู้สร้างกัมภีร์ธรรมี่ใบลานมากที่สุดในโลก ท่านนำกัมภีร์ธรรมี่ใบลานจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ม้วน ถิ่นถิ่นถิ่นอยู่ ได้มาถวายที่วัดสูงเม่น วัดบ้านเกิดของท่าน จนทำให้ชุมชนสูงเม่นเป็นแหล่งกัมภีร์ธรรมี่ใบลาน มากที่สุดในโลก ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที เป็นบุคคลสำคัญของบ้านสูงเม่น เยาวชนสามารถนำเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ ทางกองพุทธฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างภาค จิตส่วนสำคัญไปยังเยาวชนในชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑.๑ สืบสานตำนานครูบามหาเถร : โดยมีการถ่ายทอดนิยายของกัมภีร์ประวัติของครูบาศรีวิชัย อริยสงฆ์ชาวมหาเถร ที่วัดสูงเม่น ช่วงงานประเพณีสงกรานต์ชาตุมงคลของครูบามหาเถร จัดขึ้น ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๖ ไทย เดือน ๘ เดือน หรือ ช่วงวิสาขบูชาที่เมือง

๑.๒ เรียนภาษาถิ่น : เปิดสอนภาษาถิ่นของบ้านเกิดแก่เยาวชน เด็ก เยาวชน และ กัมภีร์ธรรมี่ ให้กับเยาวชนในชุมชนสูงเม่น และ วัดสูงเม่น โดยในสาขา ๑-๒๐๐๐ คน ๑๓,๐๐๐ คน ๑๖,๐๐๐ คน เพื่อให้เห็นความสำคัญของภาษาถิ่น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ใช้พัฒนาวงศ์ของกัมภีร์ธรรมี่ และ ให้เยาวชน ได้สามารถอ่านออกเขียนได้ แปลเนื้อหาสาระในธรรมี่ได้ จะ ได้เห็นผลจริงที่อยู่กับกัมภีร์ธรรมี่

๑.๓ งานประเพณีสงกรานต์ธรรมี่ : งานนี้จะมีขึ้น ที่วัดสูงเม่น และ วัดบ้านสูงเม่น ร่วมกันทำ ร่วมทำสมาธิ และ ร่วมใจถึงธรรมของประเพณีสงกรานต์ที่วัดสูงเม่น และ วัดบ้านสูงเม่น ร่วมกันทำสมาธิ ร่วมกันทำสมาธิ จัดขึ้นทุกปี ทุกวันขึ้น ๑๓ ถึงเดือน ๒ ไทย เดือน ๘ เดือน จัดตั้งอยู่ในช่วงงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดสูงเม่น และ วัดบ้านสูงเม่น เป็นประเพณีที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์กัมภีร์ธรรมี่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยครูบามหาเถร เมื่อ ๓๐๐ กว่าปีที่ผ่าน เยาวชนที่

ได้มีส่วนร่วมในประเพณีนี้ จะละระหนักถึงผล งามสำหรับของลัทธิโบราณ และ เห็นถึงความมีศรัทธา วิริยะ และ ปัญญา
บารมี ของมหากษัตริย์โบราณที่ ได้สละสละตนเพื่อธรรมอันเป็นกุศลโดยสละทรัพย์ที่ไว้คตสูงเม่น มีลัทธิที่เข้มมีโบราณมาก
ที่สุลาในโลกลงจะถึงใจจง

๑.๕ ก่อตั้งลัทธิ การก่อตั้งลัทธิโบราณที่พระพุทธศาสนาเป็นหลักการของ ศาสตร์ ที่มีความศรัทธาในพระพุทธรศาสนา
ผู้หญิงไม่สามารถ แดงลัทธิ หรือ เป็นที่เคารพบูชาได้ เพราะ ได้มี ศาสนาโบราณที่มีสงฆ์แห่งการสร้างธัมม์เช่นเดียวกับผู้ชาย
ไว้ โดยการดัด อย่งนก่อตั้งลัทธิ และ ก่อตั้งลัทธิที่มีเป็นหลักการที่แท้ของลัทธิพระเถรลัทธิเนื่องในวันแรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ถึงการมี สัจจะการ ให้เขาสอบแห่งถึงพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธรศาสนาของ
สตรีเพศ และ เห็นถึงความละเอียดอ่อน และ ความยากของการก่อตั้งลัทธิแต่ละชนิด อันจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
เขาสอบผู้เข้าร่วม

๑.๕ สัมมนาโบราณ การตั้งมี : เห็นถึงธรรมที่ล้นขึ้นในเจตมิมพระเถรลัทธิเนื่องในวันแรมแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นกิจกรรม เช่นเดียวกับ การก่อตั้งลัทธิ คือ จุดประสงค์ หลักอยากให้
เขาสอบ ได้เห็นว่า ถ้าจะมาเป็นลัทธิโบราณ ที่สวยงาม และ ลุ่มีค่ามี สัจจะผ่านกรรมวิธีอย่างไรบ้าง ได้มายากขนาด
ไหน โดยกองบุญฯ ได้มีเขาสอบ ไปศึกษาความหมาย ของรอยดรา “ถนนออกทะเล” โดยร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ พา
ไปสู่ลัทธิและ มีการก่อโบราณ ลัทธิ โดย การก่อตั้งลัทธิที่ล้นขึ้นกับลัทธิโบราณ และ ยังรวมถึง การจาร หรือ
เผ่น โดยใช้ปลอกเหล็กกลม การก่อโบราณ เขาสอบที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะเกิดความศรัทธาต่อผู้สร้างลัทธิธัมม์
เป็นอย่งมาก โดยเฉพาะผู้เข้าร่วม และ เขาสอบ ซึ่ง ก่อตั้งลัทธิโบราณที่พระเถรลัทธิเห็นถึงความยากแต่ละขั้นตอนของการ
สร้างลัทธิโบราณ ของลัทธิสุลาในชุมชนของจะ

๒. วิจัยชีวิต

คิด หรือ จะเปรียบเทียบปฏิภาณ การก่อตั้งลัทธิของมนุษย์ ถิ่นนี้ ไปสู่ความสงบสุขของผู้ปฏิบัติ และ ผู้อยู่ในชุมชน
เถรลัทธิ ทางกองบุญฯ ได้ความสำคัญเรื่องของ คิด ๕ และ เปรียบ วิจัย ไม่เกี่ยวกับการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
เขาสอบ เพราะ คิด หรือ เปรียบวิจัย เป็นสิ่งที่มีให้เขาสอบ มีแนวทางการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ในสังคได้้อย่างสงบ
สุข โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

๒.๑ คิด ๕ วิจัยซึ่งก งามสุลา : จะการมี ก่อตั้งลัทธิโบราณที่ล้นขึ้น ข้างเข้าโดยนำเขาสอบแก่นนำ ของแต่ละ
หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพระ วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา และ วันแรม ๑๒ ค่ำ เพื่อบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชน และ
มีการมอบรางวัล ให้แก่เขา สอบ ที่ได้การจะ โดยจัดกิจกรรมของลัทธิโบราณ โดยแต่ละกิจกรรมการติดตามผลความของ
เขาสอบผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๒ ถิ่นชีวิตธัมมสาวร์สัมพันธ์ : ร่วมจัดกิจกรรมถิ่นชีวิต ให้กับ เขาสอบที่มาร่วมพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่วัดสูง
เม่น โดยวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน เพื่อส่งเสริมให้เขาสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา ซึ่งนำมาซึ่งความ
ศรัทธาธรรมศานต์ลัทธิ ของเขาสอบในชุมชน เนื่องกับการจัดการและค่าว่ามา ในชุมชน เพราะ เขาสอบมารู้จักกับ ผ่าน
กิจกรรมที่ศรั และที่ลัทธิลัทธิ จัดขึ้นในวันแรมแห่งถึงพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธรศาสนาของสตรีเพศ
นี้มา

๕.๑ มัคคุเทศก์น้อยเมืองกัมภีร์ชัยบุรีโบราณ : วัดสูงเม่น ได้ส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ชัยบุรี และ ของดีในชุมชนของเขา ผ่านกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย เมืองกัมภีร์ชัยบุรีโบราณ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์กัมภีร์โบราณ ของวัดสูงเม่น และ ชุมชน ทั้งที่จัดในวัด คือ พิพิธภัณฑ์กัมภีร์โบราณ และ จัดนอกวัด คือ แสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์กัมภีร์ในงานต่าง ๆ ทั้งนี้อยู่ในกรอบแนวคิด คือ “สูงเม่น เมืองกัมภีร์ชัยบุรีโบราณ หนึ่งเดียวในโลก” เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์กัมภีร์ และฝึกเยาวชนให้เป็นวิทยากร และ เป็นผู้เผยแพร่ของดีในชุมชนของเขา เมื่อคนภายนอกให้ความสำคัญมาก ๆ ในสิ่งที่เขานำเสนอ เยาวชนเหล่านี้ ก็จะมีคามห่วงเห่น รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในกัมภีร์โบราณในชุมชนของเขา และ เขาเหล่านี้ ก็จะเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชน นั้น หมายความว่า เขารักษาความเป็นชุมชนของเขาไว้ด้วย

๕.๒ มอบรางวัลกัญจนอรัญญาสิมहाเถร : วัดสูงเม่น ร่วมกับชุมชน จัดให้มีการมอบรางวัล “กัญจนอรัญญาสิมहाเถร” อันเป็นเกียรติยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณของครูบามहाเถร ทางกองทุน ฯ จึงได้มีการ การมอบรางวัล และ ทุนการศึกษาประจำปี คือ “รางวัลกัญจนอรัญญาสิมहाเถร” ในงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ได้แก่ “ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” มอบให้กับเยาวชน ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์กัมภีร์ชัยบุรีโบราณ เยาวชนผู้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เชิงประจักษ์แก่ชุมชน และเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เยาวชนในการเดินตามรอยของ หลวงปู่ครูบา กัญจนอรัญญาสิมहाเถร แห่งวัดสูงเม่น ต่อไป

การรับรองบทความ

ลงชื่อ.....
(พระครูวิมลคุณากร)
ผู้รับทุนการศึกษา